



WACE-ISO@SUT

Advancing Cooperative & Work-Integrated Education
International Satellite Office at Suranaree University of Technology



**THAI ASSOCIATION FOR
COOPERATIVE EDUCATION**



**SUT
Co-op
NEWSLETTER**

ฉบับที่ 04/2561 ประจำเดือนเมษายน 2561

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี



กิจกรรมตลาดนัดแรงงานบัณฑิต มทส.
และ ตลาดนัดงานสหกิจศึกษา ประจำปี 2561

วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ค่ายพัฒนาความเป็นผู้นำของผู้แทนนักศึกษาสหกิจศึกษา รุ่นที่ 2



ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาความเป็นผู้นำของผู้แทนนักศึกษาสหกิจศึกษา รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 19-21 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี บริษัท เบนซ์มาร์ค อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด และ โรงแรมเดอะ วินเทจ โฮเทล เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยกิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายพิเศษ คุณลักษณะบัณฑิตที่ประสงค์ที่สถานประกอบการคาดหวัง ได้รับเกียรติจาก คุณอังคณา ธนปิยะวานิชย์ วิทยากรอิสระ การบรรยายเรื่อง สหกิจศึกษา นวัตกรรม มทส. โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ก้องพล อารีรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ และหัวหน้าฝ่ายต่าง ๆ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ฝึกความคิดสร้างสรรค์และภาวะผู้นำ การเยี่ยมชมสถานประกอบการ การรับฟังประสบการณ์จากรุ่นพี่ที่ผ่านการปฏิบัติงานสหกิจศึกษามาแล้ว กิจกรรมกลุ่ม Share and Show กิจกรรมสาระสร้างสรรค์ การบรรยายพิเศษ เรื่อง ความสำเร็จในชีวิต เริ่มต้นด้วยสหกิจศึกษา ได้รับเกียรติจาก คุณพนิดา แซ่จิว ประธานกรรมการบริษัท BT Herbal จำกัด และกิจกรรมนำเสนอผลสะท้อนการเรียนรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น จำนวน 85 คน ประกอบด้วย นักศึกษา มทส. จำนวน 71 คน และ นักศึกษาจากสถาบันเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 7 สถาบัน จำนวน 14 คน

ปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา



ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา ประจำปีภาคการศึกษาที่ 2/2560 เมื่อวันที่วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561 ณ ห้อง B4101 อาคารเรียนรวม 1 ประกอบด้วยกิจกรรมรับฟังโอวาทหลังกลับจากสหกิจศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานในการให้โอวาทและบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การเตรียมพร้อมสู่การทำงาน” ซึ่งในภาคการศึกษาที่ 2/2560 นี้ มีนักศึกษาออกปฏิบัติสหกิจศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ จำนวน 1,291 คน

สัมมนาและสัมมนาหลังกลับจากสหกิจศึกษา



ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ร่วมกับสาขาวิชาต่าง ๆ จัดกิจกรรมสัมมนาและสัมมนาหลังกลับจากสถานประกอบการ สำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2560 โดยจัดระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานระหว่างนักศึกษาที่ไปปฏิบัติงานภายใต้การกำกับดูแลของคณาจารย์นิเทศประจำสาขาวิชา และเพื่อพัฒนาความสามารถในการนำเสนอและถ่ายทอดประสบการณ์ ซึ่งเป็นสาระสำคัญของการดำเนินงานสหกิจศึกษา ทั้งนี้ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์มีรูปแบบการนำเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา หน้าห้องเรียน และการจัดโปสเตอร์นำเสนอผลงานสหกิจศึกษา

สัมมนาผู้ประกอบการที่ร่วมดำเนินงานสหกิจศึกษา



ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้จัดสัมมนาผู้ประกอบการที่ร่วมดำเนินงานสหกิจศึกษาในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่วันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านสหกิจศึกษา รวมถึงการพัฒนาการจัดสหกิจศึกษา และการดำเนินการด้านสหกิจศึกษาประกอบการ หรือ Enterprise Co-op ให้มีประสิทธิภาพ กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายเรื่องสหกิจศึกษาประกอบการ (Enterprise Co-op) การเสวนาเรื่อง การจัดสหกิจศึกษาประกอบการ (Enterprise Co-op) และการเสวนาเรื่อง การจัดสหกิจศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องลำตะคอง โรงแรมแคนทารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา มีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น จำนวน 87 คน

สัมมนานักวิชาการผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา



ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้จัดสัมมนา “บุคลากรผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เพื่อการจัดการความรู้สหกิจศึกษา” ระหว่างวันที่ 2-3 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมฟอร์จูน 4-6 โรงแรมฟอร์จูน ราชพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และแนวปฏิบัติที่ดีด้านสหกิจศึกษา ให้กับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา รวมถึงเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการสหกิจศึกษาระหว่างบุคลากรผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในสังกัดเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จำนวน 15 แห่ง และสามารถนำเอาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในดำเนินงานสหกิจศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น จำนวน 72 คน

ประชุมคณะกรรมการประจำศูนย์สหกิจศึกษา



ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดประชุมคณะกรรมการประจำศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายนที่ 22 มีนาคม 2561 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นประธาน ซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นการรายงานผลการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมา ความคืบหน้าในการจัดกิจกรรมตลาดนัดแรงงานบัณฑิต มทส. และตลาดนัดงานสหกิจศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2561 การดำเนินการจัดสหกิจศึกษาประกอบการ (Enterprise Co-op) ระบบการสร้าง Resume และจดหมายสมัครงาน การพิจารณาให้โรงพยาบาล มทส. เป็นสถานที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา มทส. รวมถึงให้ความเห็นชอบการแก้ไขและปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การเตรียมความพร้อมและการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ทั้งนี้ เพื่อความคล่องตัวในการดำเนินงานสหกิจศึกษาต่อไป

สัมมนาพนักงานศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ



ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพจัดสัมมนาหน่วยงาน ประจำปี 2561 นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. กองพล อารีรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ อาจารย์ ดร. สุพรรณิณี จันทร์ภิรมณ์ รองผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ พร้อมด้วยพนักงานศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ บริษัท จาโตโค (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 ทั้งนี้ได้หารือความร่วมมือการดำเนินงานสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกับบริษัทในคราวเดียวกันนี้ด้วย และได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.รัชพล สันติวรการ อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยขอนแก่น บรรยายหัวข้อเรื่อง "Organization Profile" เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561

ประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา



ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในฐานะสถาบันแม่ข่ายเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายฯ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมบุญชริก สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยรองศาสตราจารย์ ดร.กองพล อารีรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ในฐานะประธานเครือข่ายฯ เป็นประธานที่ประชุม ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ให้สมาชิกเครือข่ายฯ รับทราบผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของเครือข่ายฯ การพิจารณาหารือโครงการจัดกิจกรรมประกวดผลการดำเนินงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่าย ประจำปี พ.ศ. 2561 รวมถึงการหารือเจ้าภาพจัดโครงการจัดกิจกรรมประกวดผลการดำเนินงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่าย ในปี 2562-2563

การรับสมัครงานและสัมภาษณ์งาน



ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้ต้อนรับคุณธรรณา จ้อยเจริญ ผู้จัดการกลุ่มบริหารงานบุคคล และคุณณัชชา จริตศักดิ์ เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ของบริษัท ไดกิ้นอินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด ระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม 2561 ในโอกาสเดินทางมารับสมัครพนักงาน การสอบข้อเขียน และการสัมภาษณ์งาน โดยการสัมภาษณ์งาน ในรอบแรก คุณธรรณา จ้อยเจริญ ผู้จัดการกลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นผู้สัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 ณ ห้อง B5201 เวลา 10.00 น. และการสัมภาษณ์งานในรอบที่ 2 ผู้บริหารศูนย์วิจัยและพัฒนา เป็นผู้สัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้อง B5202 เวลา 09.30 น.

สัมมนาคุณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา ประจำปี 2561



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้จัดสัมมนาคุณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา เรื่อง “แนวทางพัฒนาการจัดสหกิจศึกษากับการร่วมสร้างประเทศไทย 4.0” ระหว่างวันที่ 14-16 มีนาคม 2561 ณ เดอะ วินเทจ โฮเทล เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และข้อคิดเห็นระหว่างคุณาจารย์ในสังกัดเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเกี่ยวกับแนวทางในการจัดสหกิจศึกษาในยุค 4.0 อันจะนำไปสู่การจัดสหกิจศึกษาเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ ในสัมมนาดังกล่าวประกอบด้วยกิจกรรมการศึกษาคุณา ณ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี การนำเสนอผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา และการจัดสหกิจศึกษารูปแบบ Enterprise Cooperative Education (E Co-op) โดย ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี การรับฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง “การพัฒนาการดำเนินงานของศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพกับการร่วมสร้างประเทศไทย 4.0” โดย ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอาน นายกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และนายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย การบรรยายเรื่อง “บัณฑิตพึงประสงค์ของสถานประกอบการ” โดย ดร.ธนพัชร พรหมตันต์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารทรัพยากรมนุษย์ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) การเสวนา เรื่อง “การจัดสหกิจศึกษานานาชาติ” โดยผู้แทนจากสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ การบรรยายเรื่อง “บัณฑิตพึงประสงค์ในมุมมองศิษย์เก่า มทส.” โดยผู้แทนศิษย์เก่าจากสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รวมถึงการระดมสมองในประเด็นการจัดสหกิจศึกษาเพื่อนำไปสู่ประเทศไทย 4.0 แนวทางในการพัฒนาการจัดสหกิจศึกษานานาชาติ และการเตรียมความพร้อมนักศึกษาเพื่อมุ่งเน้นเสริมสร้างศักยภาพและความเป็นเลิศ

กิจกรรมในเดือนเมษายน 2561

2 - 3 เม.ย. 61	- สัมมนา “บุคลากรผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเพื่อการจัดการความรู้สหกิจศึกษา”	9 - 11 เม.ย. 61	- กิจกรรมพบคุณาจารย์ก่อนเลือกสถานประกอบการ สำหรับนักศึกษาเตรียมสหกิจศึกษา 3/2560
2 - 3 เม.ย. 61	- รับสมัครงานและสัมภาษณ์งาน โดย Thai Tohken Thermo Co., Ltd.	25 เม.ย. 61	- สอบ Pre - Testกิจกรรม เตรียมความพร้อมเพื่อสอบ TOEIC
3 เม.ย. 61	- รับสมัครงานและสัมภาษณ์งาน โดย Makita Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.	26 เม.ย. 61	- บรรยาย “เทคนิคการเขียนรายงานและการนำเสนอ” “เทคนิคการสัมภาษณ์งาน” “วัฒนธรรมองค์กร”
5 เม.ย. 61	- บรรยาย “ทักษะการเขียนจดหมายสมัครงาน กรอกใบสมัคร และประวัติส่วนตัว”	26 เม.ย. 61	- ประชาสัมพันธ์ Valeo Automotive (Thailand) Co.,Ltd.
9 เม.ย. 61	- เปิดรับสมัครกิจกรรม เตรียมความพร้อมเพื่อสอบ TOEIC	27 เม.ย. 61	- SUT Job fair & Coop Fair 2017